



# รายการ ร้อยเรื่อง...เมืองไทย

สถานีวิทยุกระจายเสียงรัฐสภา และสำนักวิชาการ

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถนนประดิพัทธ์ เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 0 2244 2060

เรื่อง	กฎหมายภาษี e - payment
เรียบเรียง	นายอานันท์ เกียรติสารพิภพ นิติกรชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานบริการวิชาการ 2 สำนักวิชาการ
ออกอากาศ	มกราคม 2563

ในปัจจุบันระบบอินเทอร์เน็ตได้เข้ามามีบทบาทสำคัญในการดำเนินชีวิตของเรา มากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะด้านการติดต่อสื่อสารที่สามารถนำไปใช้ในการทำธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นการซื้อขายสินค้า หรือการให้บริการต่าง ๆ ในระบบออนไลน์ ซึ่งผู้ซื้อและผู้ขายสามารถทำธุรกรรมทางการเงินผ่าน อินเทอร์เน็ต (e-Payment) ที่มีความก้าวหน้า สามารถสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการออนไลน์ เป็นจำนวนมาก ประกอบกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบการชำระเงิน แบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติได้กำหนดให้นำระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการดำเนินการของภาครัฐ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนซึ่งรวมถึงการรับชำระเงินภาษี ประกอบกับลักษณะในการทำธุรกรรมของภาคเอกชนในปัจจุบันได้ปรับเปลี่ยนมาใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง และรวดเร็วส่งผลให้การตรวจสอบและติดตามข้อมูลเพื่อการจัดเก็บภาษีอากรตามประมวลรัษฎากรในปัจจุบันไม่อาจดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ด้วยเหตุนี้ รัฐจึงต้องมีการปรับปรุงแบบหรือแนวทางการดำเนินการจัดเก็บภาษีตาม ลักษณะการทำธุรกรรมที่เปลี่ยนไปในปัจจุบัน และมีการติดตามข้อมูลเพื่อการจัดเก็บภาษีอากร อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการออกพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 48) พ.ศ. 2562 หรือที่เรียกว่า “กฎหมายภาษี e-payment” ทั้งนี้ e-payment หมายถึง รูปแบบการจ่ายเงินผ่านระบบ อิเล็กทรอนิกส์ไม่ว่าจะเป็นการรูดบัตร การทำธุรกรรมทางการเงินโดยไม่ผ่านเจ้าหน้าที่ของธนาคาร แต่จะเป็นการทำธุรกรรมผ่านโทรศัพท์มือถือ หรือใช้ระบบอินเทอร์เน็ตเป็นสื่อกลางที่อำนวยความสะดวก และรวดเร็ว สะดวกสบายในการทำธุรกรรมทางการเงิน

โดยที่กฎหมายภาษี e-payment กำหนดให้สถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจ สถาบันการเงินของรัฐที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น และผู้ให้บริการทางการเงิน อิเล็กทรอนิกส์ตามกฎหมายว่าด้วยระบบการชำระเงิน (e-wallet) มีหน้าที่รายงานข้อมูลเกี่ยวกับบุคคล ที่มีธุรกรรมลักษณะเฉพาะในปีที่ล่วงมาเฉพาะที่อยู่ในความครอบครองต่อกรมสรรพากรภายในเดือนมีนาคม ของทุกปี ไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดา นิติบุคคล ทั้งคนไทยและชาวต่างชาติ เพื่อประโยชน์ในการจัดเก็บ ภาษีอากรได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ โดยธุรกรรมลักษณะเฉพาะจะต้องมีเงื่อนไข ดังนี้

- 1) ผากหรือรับโอนเงินทุกบัญชีรวมกันตั้งแต่ 3,000 ครั้งต่อปีขึ้นไป
- 2) ผากหรือโอนเงินทุกบัญชีรวมกันตั้งแต่ 400 ครั้ง และมียอดเงินรวมของธุรกรรมผากหรือรับโอนเงินรวมกันตั้งแต่ 2,000,000 บาทต่อปีขึ้นไป

โดยสถาบันการเงินต้องเริ่มเก็บข้อมูลบัญชีปี 2562 เพื่อรายงานให้แก่กรมสรรพากร ภายในเดือนมีนาคม 2563 เป็นต้นไป และปฏิบัติเป็นประจำทุก ๆ ปี โดยข้อมูลธุรกรรมเฉพาะที่กำหนดจะนับเฉพาะยอดรับโอนหรือเงินขาเข้าในบัญชีเท่านั้น ไม่รวมการโอนออกหรือถอนออกไป รวมถึงจะนับยอดรวมการโอนของทุกบัญชีที่มีเจ้าของเปิดบัญชีในธนาคารเดียวกันรวมกันด้วย เช่น หากมีการเปิดบัญชีกับธนาคารหนึ่ง 5-10 บัญชี ก็จะนำยอดรับโอนทั้ง 5-10 บัญชี มานับรวม หากเกินก็ต้องส่งข้อมูลให้สรรพากร แต่จะไม่นับข้อมูลบัญชีที่ต่างธนาคาร

หากบัญชีของธนาคารใดเงื่อนไขตรงตามที่กรมสรรพากรกำหนดก็จะส่งข้อมูลให้กรมสรรพากร ทั้งนี้ หากเจ้าของบัญชีชำระภาษีไม่ถูกต้องก็มีหน้าที่ต้องมาชำระภาษีให้ถูกต้อง

ทั้งนี้ หากผู้มีหน้าที่รายงานผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม อธิบดีกรมสรรพากรมีอำนาจสั่งให้ผู้มีหน้าที่รายงานปฏิบัติให้ถูกต้องภายในระยะเวลาที่กำหนด หากผู้มีหน้าที่รายงานผู้ใดไม่ปฏิบัติตามคำสั่ง ให้อธิบดีกรมสรรพากรมีอำนาจพิจารณาปรับค่าส่งลงโทษปรับทางปกครอง ไม่เกิน 100,000 บาท และปรับอีกไม่เกินวันละ 10,000 บาท ตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืนอยู่หรือจนกว่าจะปฏิบัติให้ถูกต้อง กรณีเจ้าพนักงานผู้ใดฝ่าฝืนมีความผิดต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

### บรรณานุกรม

- กรมสรรพากร. (2559). การดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ National e-payment. สืบค้น 26 ธันวาคม 2562 จาก [http://www.rd.go.th/publish/seminar/e-Payment\\_2-3-6-7.pdf](http://www.rd.go.th/publish/seminar/e-Payment_2-3-6-7.pdf)
- อนุกิต ศิริรัช นีกร. (ม.ป.ป.). National e-Payment: พลิกโฉมประเทศไทยสู่การใช้ digital payment สืบค้น 2 มกราคม 2563 จาก [https://www.bot.or.th/Thai/ResearchAndPublications/articles/Pages/Article\\_24Jan2019.aspx](https://www.bot.or.th/Thai/ResearchAndPublications/articles/Pages/Article_24Jan2019.aspx)
- “พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 48) พ.ศ. 2562” (20 มีนาคม 2562). ราชกิจจานุเบกษา, เล่ม 136 ตอนที่ 34 ก, น. 1-4.